

ผลการสำรวจตลาดพบมีการค้ำงาข้างในตลาดไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 - ผลการติดตามเฝ้าระวังตลาดงาข้างภายในประเทศที่กรุงเทพฯ ขององค์กร TRAFFIC หรือ เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ชี้ว่าในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาปริมาณสินค้าทำจากงาข้างที่วางขายเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า และมีจำนวนร้านที่ขายงาข้างในเมืองหลวงของไทยเพิ่มขึ้นมากด้วย

โดยจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาข้างที่พบว่ามีกรวางขายเพิ่มขึ้นจาก 5,865 รายการในเดือนมกราคม 2556 เป็น 14,512 รายการในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ในขณะที่มีจำนวนร้านค้าปลีกงาข้างระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจาก 61 ร้านเป็น 105 ร้าน

รายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานว่าปริมาณงาข้างที่พบนั้นมีเกินจำนวนที่จำกัดไว้ตามกฎหมายไทยซึ่งอนุญาตให้มีการขายงาข้างจากช้างเลี้ยงได้ ซึ่งหมายความว่างาข้างส่วนใหญ่ที่ขายกันอยู่นั้นเป็นงาข้างที่ผิดกฎหมายภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ

ผลการศึกษานี้เผยแพร่อยู่ในรายงานชื่อ *เปิดโปงการค้างาเลี้ยง; ผลสำรวจตลาดงาข้างในประเทศไทย* ซึ่งเผยแพร่เพียงไม่กี่วันก่อนจะมีการประชุมครั้งสำคัญของอนุสัญญาาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ไซเตส - CITES) โดยในที่ประชุมจะมีการขอให้ประเทศไทยบอกถึงการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการเรื่องงาข้าง ที่ไทยได้ทำขึ้นเพื่อบรรลุปันธกรณีของประเทศภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้

รายงานชิ้นนี้ถูกเผยแพร่หลังจากมีแถลงการณ์ออกมาจากที่ประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม 2556 โดยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้กล่าวแก่รัฐบาลทั่วโลกมากกว่า 170 ประเทศว่าไทยจะดำเนินการเพื่อยุติการค้างาข้างในประเทศ

ดร.นาโอมิ โด็ค ผู้ประสานงานของ TRAFFIC ในภูมิภาคแม่น้ำโขง กล่าวว่า "การวิจัยตลาดครั้งล่าสุดของแอฟริกา แสดงว่าความพยายามในการจัดการควบคุมตลาดงาข้างในประเทศของไทยประสบความสำเร็จแล้ว จึงถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องยอมรับความจริงว่าไทยยังไม่สามารถควบคุมตลาดงาข้างของตนเองได้ และซ้ำเติมวิกฤตการลักลอบล่าช้างแอฟริกาในปัจจุบันหากไม่มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหา ช่องโหว่ทางกฎหมายที่เห็นได้ชัดแล้วสถานการณ์ที่ไม่อาจยอมรับได้นี้ย่อมจะดำเนินต่อไป"

ในปี 2556 มีช้างแอฟริกาอย่างน้อย 20,000 ตัวถูกฆ่าเพื่อเอางา และตอบสนองความต้องการจากตลาดเอเชียที่มีสูงมาก โดยไทยมีชื่อเสียงในทางไม่ถือว่าเป็นตลาดงาข้างที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังเชื่อได้ว่า มีกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการโดยคนเอเชียอยู่เบื้องหลังการลักลอบค้ำงาข้างจำนวนมาก

"TRAFFIC เรียกร้องให้ประเทศไทยดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเด็ดขาดกับการค้ำงาข้างที่กำลังแพร่ระบาดและช่วยส่งเสริมอาชญากรรมใต้ดิน ซ้ำเติมการลักลอบล่าช้างในแอฟริกา รวมทั้งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกเสียหายอย่างหนัก" ดร.นาโอมิ กล่าว

สาเหตุส่วนหนึ่งของวิกฤตการลักลอบค้ำงาข้างในปัจจุบันคือกฎหมายอายุ 75 ปีที่อนุญาตให้มีการค้ำงาข้างจากช้างสายพันธุ์เอเชียที่เลี้ยงกันอยู่ในประเทศไทย แต่การไม่มีระบบขึ้นทะเบียนทำให้ไม่สามารถติดตามงาข้างได้ จึงเป็นช่องโหว่ให้มีการฟอกงาข้างจากแหล่งที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาด

รายงานฉบับนี้ยังระบุว่าปริมาณงาข้างสูงสุดที่ได้จากช้างเลี้ยงในประเทศมีประมาณ 650 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่ "น้อยกว่าที่พบเห็นในตลาดในกรุงเทพฯ มาก"

หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของงาข้างผิดกฎหมายที่ขายกันนั้นมาจากการยึดงาข้างจากแอฟริกาจำนวนมากที่ถูกส่งไปยังประเทศไทยหรือถูกยึดได้ในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมามีการยึดงาข้างจากแอฟริกาในการทำธุรกรรมดังกล่าวมากกว่า 13 ตัน

คริส เชพเพิร์ด ผู้อำนวยการของ TRAFFIC ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า "เจ้าหน้าที่ไทยเคยถ่วงเรื่องการทบทวนกฎหมายงาข้างที่ล้าสมัยเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษแล้ว และความอดทนของประชาคมโลกต่อเจ้าหน้าที่ไทยกำลังหมดไปอย่างรวดเร็ว ถึงเวลาแล้วที่ไทยจะต้องทบทวน และอุดช่องโหว่ของกฎหมายที่เปิดช่องให้มีการฟอกงาข้างจาก

TRAFFIC

the wildlife trade monitoring network

แอฟริกา รวมทั้งการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าสายพันธุ์อื่นๆ ที่อยู่ในรายการของไซเตสอย่างเปิดเผย และยุติการค้าข้างที่ผิดกฎหมาย”

แม้ว่านาประเทศจะห้ามการซื้อขายงาช้างและมีกฎระเบียบเอาผิดกับการเคลื่อนย้ายงาช้างข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ร้านค้าปลีกร้างหลายแห่งในกรุงเทพฯ กลับมีป้ายบอกขายงาช้างโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อชาวจีน ซึ่งถือเป็นการทำลายความพยายามของจีนโดยตรงที่ไม่ต้องการส่งเสริมให้พลเมืองของตนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อซื้องาช้าง ข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าไทยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 26.7 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นชาวจีนมากที่สุด 4.7 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปี 2555 ถึงร้อยละ 69 ในขณะที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 20

“การเติบโตอย่างมากของจำนวนนักท่องเที่ยวหมายความว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรทั่วโลกควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับการตรวจนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศหรือกลับจากประเทศไทยและมีของฝากเป็นงาช้าง” เซพพาร์ด กล่าว “สารที่สื่อไปยังนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปไทยนั้นต้องตั้งและชัดเจนว่า ถ้าคุณของงาช้างคุณก็ต้องเจอปัญหา”

ในขณะที่ช้างเป็นสัตว์ที่คนไทยเคารพ และในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของอัตลักษณ์ของประเทศช้างจึงเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและวัฒนธรรมไทย แต่การวิเคราะห์ระบบข้อมูลเรื่องการค้าช้างซึ่งองค์กรแทรฟฟิกเป็นผู้บริหารในนามของที่ประชุมภาคีไซเตสมีกระบวนสมมติว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นปัญหามากที่สุดในเรื่องของการค้าช้างผิดกฎหมาย

“ประเทศไทยจำเป็นต้องยึดถือพันธกรณีระหว่างประเทศที่ได้ให้ไว้ เราได้ยืนยันความมั่นสัญญาว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้มาแล้ว แต่โลกกำลังรอดูการทำตามสัญญาที่ประเทศไทยได้ให้ไว้” เซพพาร์ดกล่าว

- ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม: <http://www.traffic.org/storage/Ivory-market-images.zip>

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

- อลิซาเบธ จอห์น เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการสื่อสาร โทร : +60 (0)12-2079790 / (0)3-7880 3940
อีเมลล์: elizabeth.john@traffic.org
- ริชาร์ด โทมัส ผู้ประสานงานด้านการสื่อสารระดับโลก โทร : +44 (0)1223 651782 / + 44 (0) 752664216
อีเมลล์: richard.thomas@traffic.org

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในประเทศไทยและกรณีที่มีสื่อมวลชนต้องการสอบถามเป็นภาษาไทย กรุณาติดต่อ

- ราเบีย มุสตัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารองค์กร โทร : +662 6198534-37,
Mob: +668 16667016, อีเมลล์: rabiam@wwfgreatermekong.org

เกี่ยวกับ TRAFFIC

เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังเรื่องการค้าสัตว์ป่าที่ทำงานเพื่อสร้างหลักประกันว่าการค้าพืชและสัตว์ป่าจะไม่คุกคามการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้TRAFFIC ยังเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)

หมายเหตุ :

1. ไซเตสรับรองช้างสองสายพันธุ์ คือช้างเอเชียน (*Elephasmaximus*) กับช้างแอฟริกา (*Loxodontaafricana*) และห้ามทำการค้าช้างป่าระหว่างประเทศ หรือขึ้นสวนและอนุพันธุ์ต่างๆ ทั้งหมดของช้างป่า เช่น งาช้าง แต่มีข้อยกเว้นซึ่งทำได้จำกัดมาก
2. ประเทศไทยมีช้างป่าประมาณ 2,500 – 3,200 ตัวแต่ข้อมูลของรัฐบาลระบุว่าในปี 2555 ไทยมีประชากรช้างที่จับได้สูงกว่านั้นมากคือ 4,169 ตัว

สื่อมวลชนสามารถนำเสนอข้อมูลจากการแถลงการณ์ครั้งนี้ได้ใน พฤษหมาสติ ที่ 3, กรกฎาคม 2014 00:01น. เป็นต้นไปเท่านั้น